

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน และส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม (traditional trade) กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ (modern trade) และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้และการบันทึกรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ผลป่าล้มที่อยู่บนต้น

ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 และข้อ 10 บริษัทย่อยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพประเภทผลป่าล้มสดที่อยู่บนต้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพประเภทผลป่าล้มสดที่อยู่บนต้น ต้องใช้ข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี่ยว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่การเกษตรภายในและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ผลป่าล้มที่อยู่บนต้น

ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดทำข้อมูลประมาณการ การกำหนดสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่การเกษตรภายในและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่กิจการใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และทดสอบการคำนวณ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปร่วมจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ธัททิภา รัตนานุกฤษ

สาธิตา รัตนานุกฤษ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	347,587,936	178,193,457	121,063,178	21,348,235
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	1,220,614,308	1,584,137,366	1,041,444,762	1,362,400,467
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี		699,293	1,544,819	-	-
สินค้าคงเหลือ	9	2,023,537,298	1,505,252,505	1,420,688,381	948,807,843
สินทรัพย์ชีวภาพ	10	203,525,992	112,273,222	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		18,399,767	12,268,397	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		783,753	-	783,753	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		27,272,120	34,052,666	8,304,152	12,729,904
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,842,420,467	3,427,722,432	2,592,284,226	2,345,286,449
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ เกินกว่าหนึ่งปี		20,706	896,306	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	1,334,158,224	1,334,158,224
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	62,450,037	26,570,516	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	14	16,560,000	17,480,000	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	61,931,259	61,020,450	5,614,752	5,614,752
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	2,511,627,305	2,413,490,004	945,036,564	863,247,041
สินทรัพย์สิทธิการไว้	23	49,685,318	34,981,664	3,234,886	-
พืชเพื่อการให้ผลิตผล	17	172,093,061	176,606,403	142,176	153,941
ค่าความนิยม	18	196,376,189	196,376,189	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	6,227,874	6,213,689	5,765,736	5,172,911
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	40,706,672	47,733,458	22,529,532	22,793,111
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		23,425	23,425	23,425	23,425
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,109,116	8,630,376	869,758	536,345
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,121,810,962	2,990,022,480	2,317,375,053	2,231,699,750
รวมสินทรัพย์		6,964,231,429	6,417,744,912	4,909,659,279	4,576,986,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	20	901,000,000	526,000,000	711,000,000	231,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 21	615,806,035	609,769,797	446,729,877	643,254,165
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	31,666,667	87,066,667	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	4,534,668	345,178	479,838	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		55,127,607	49,871,815	21,378,293	34,963,850
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		31,025,766	26,417,208	2,579,342	227,633
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		4,730,934	7,001,183	1,623,580	3,148,649
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		862,533	6,231,294	187,462	964,817
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,644,754,210	1,312,703,142	1,183,978,392	913,559,114
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	26,666,667	95,733,333	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	54,949,522	42,647,014	2,854,195	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	22,840,677	31,751,684	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	195,362,179	201,451,720	101,890,067	103,308,034
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		299,819,045	371,583,751	104,744,262	103,308,034
รวมหนี้สิน		1,944,573,255	1,684,286,893	1,288,722,654	1,016,867,148

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	241,970,265	241,970,265	241,970,265	241,970,265
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น				
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	5,269,100	5,269,100	5,269,100	5,269,100
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน				
การถือหุ้นในบริษัทย่อย	(6,592,600)	(6,592,600)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 25	135,953,191	130,377,201	82,000,000	82,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	3,344,988,354	3,116,907,062	2,471,697,260	2,410,879,686
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,541,588,310	4,307,931,028	3,620,936,625	3,560,119,051
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	478,069,864	425,526,991	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,019,658,174	4,733,458,019	3,620,936,625	3,560,119,051
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,964,231,429	6,417,744,912	4,909,659,279	4,576,986,199
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	26	11,492,741,564	9,521,288,657	8,797,495,074	7,448,473,268
เงินปันผลรับ	6, 11	-	84	175,631,143	66,096,969
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ		89,278,804	25,902,143	-	-
เงินชดเชยจากการประกันภัย		12,262,299	7,671,981	-	-
รายได้อื่น		164,376,420	130,630,969	50,638,704	48,188,719
รวมรายได้		11,758,659,087	9,685,493,834	9,023,764,921	7,562,758,956
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	28	10,321,669,570	8,081,502,363	8,268,763,924	6,658,367,700
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		556,934,799	576,625,445	325,134,921	342,985,095
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		241,841,084	220,835,276	131,817,946	124,379,019
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		-	15,588,502	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		11,120,445,453	8,894,551,586	8,725,716,791	7,125,731,814
กำไรจากการดำเนินงาน		638,213,634	790,942,248	298,048,130	437,027,142
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12	35,879,521	3,572,980	-	-
รายได้ทางการเงิน		902,128	670,327	205,948	141,037
ต้นทุนทางการเงิน	27	(14,971,965)	(11,427,881)	(9,746,793)	(2,908,184)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		660,023,318	783,757,674	288,507,285	434,259,995
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29	(125,800,494)	(135,629,535)	(22,740,970)	(74,464,436)
กำไรสำหรับปี		534,222,824	648,128,139	265,766,315	359,795,559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันกับ	24	7,898,596	(3,769,354)	-	(3,769,354)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	29	(1,579,719)	753,871	-	753,871
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		6,318,877	(3,015,483)	-	(3,015,483)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		6,318,877	(3,015,483)	-	(3,015,483)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		540,541,701	645,112,656	265,766,315	356,780,076
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		432,424,978	558,630,791	265,766,315	359,795,559
ของบริษัทย่อย		101,797,846	89,497,348		
		534,222,824	648,128,139		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		438,671,032	555,615,308	265,766,315	356,780,076
ของบริษัทย่อย		101,870,669	89,497,348		
		540,541,701	645,112,656		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	31				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.53	0.68	0.32	0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ							ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ไม่มีอำนาจ	
		ส่วนต่ำกว่า				กำไรสะสม		รวม	รวม	รวม
		ทุนจากการเปลี่ยนแปลง	ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกิน	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	หุ้นซื้อคืน	ในบริษัทย่อย	สำรอง	ยังไม่ได้	ของบริษัทฯ	ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					ตามกฎหมาย	จัดสรร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	820,000,000	241,970,265	5,269,100	(6,577,607)	127,687,224	2,744,369,110	3,932,718,092	355,884,983	4,288,603,075	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	558,630,791	558,630,791	89,497,348	648,128,139	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(3,015,483)	(3,015,483)	-	(3,015,483)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	555,615,308	555,615,308	89,497,348	645,112,656	
เงินปันผลจ่าย	34	-	-	-	-	(180,400,000)	(180,400,000)	-	(180,400,000)	
โอนกลับเงินปันผลของปีก่อน	-	-	-	-	-	43,983	43,983	-	43,983	
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจาก										
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	(14,993)	-	-	(14,993)	(174,007)	(189,000)	
จัดสรรสำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย	-	-	-	-	2,689,977	(2,721,339)	(31,362)	31,362	-	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม										
ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล										
ของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	(19,712,695)	(19,712,695)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	820,000,000	241,970,265	5,269,100	(6,592,600)	130,377,201	3,116,907,062	4,307,931,028	425,526,991	4,733,458,019	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		กำไรสะสม					
		จัดสรรแล้ว -					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นซื้อคืน	สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	2,234,455,627	3,383,694,992	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	359,795,559	359,795,559	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(3,015,483)	(3,015,483)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	356,780,076	356,780,076	
เงินปันผลจ่าย	34	-	-	-	(180,400,000)	(180,400,000)	
โอนกลับเงินปันผลของปีก่อน	-	-	-	-	43,983	43,983	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	2,410,879,686	3,560,119,051	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ		งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นซื้อคืน	กำไรสะสม		
					สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	2,410,879,686	3,560,119,051	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	265,766,315	265,766,315	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	265,766,315	265,766,315	
เงินปันผลจ่าย	34	-	-	-	(204,998,975)	(204,998,975)	
โอนกลับเงินปันผลของปีก่อน	-	-	-	-	50,234	50,234	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	2,471,697,260	3,620,936,625	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	660,023,318	783,757,674	288,507,285	434,259,995
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	246,813,113	249,859,265	119,970,249	111,799,531
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(89,278,804)	(25,902,143)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(35,879,521)	(3,572,980)	-	-
ปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(58,999)	-	(58,999)	-
หนี้สูญ	-	99,875,713	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	926	(99,875,713)	926	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)	7,536,835	(6,642,210)	-	(10,626)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	1,718,089	-	1,718,089	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล	2,855,555	116,730	-	-
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสังหาริมทรัพย์	(1,190,800)	-	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	253,283	5,790,469	(1,658,583)	1,379,782
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)	(18,356,182)	15,588,502	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,810,720	(112,317)	681,787	(2,628)
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(783,753)	634,193	(783,753)	384,715
สำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,750,312	18,605,356	9,254,676	8,661,755
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(175,631,143)	(66,096,885)
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	-	(84)	-	(84)
รายได้ทางการเงิน	(902,129)	(670,327)	(205,949)	(141,037)
ต้นทุนทางการเงิน	14,971,965	11,427,880	9,746,793	2,908,184
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	811,283,928	1,048,880,008	251,541,378	493,142,702
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	358,738,398	(698,609,619)	320,299,978	(551,182,439)
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	1,721,126	1,567,065	-	-
สินค้าคงเหลือ	(527,539,717)	(109,502,680)	(473,598,627)	(39,654,167)
สินทรัพย์ชีวภาพ	(1,973,966)	9,249,196	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	588,971	(7,957,514)	4,425,752	(1,241,693)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,942,460	(3,258,991)	(333,413)	(63,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(11,790,126)	175,760,379	(199,550,974)	247,155,714
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(2,340,093)	486,645	(1,594,914)	924,221
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(760,203)	(4,978,531)	1,574,354	(3,704,992)
สำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(16,941,257)	(12,778,961)	(10,672,643)	(5,663,887)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	613,929,521	398,856,997	(107,909,109)	139,712,459
ดอกเบี้ยรับ	902,129	670,327	205,949	141,037
จ่ายดอกเบี้ย	(15,233,425)	(11,113,676)	(9,747,391)	(2,854,972)
รับคืนภาษีเงินได้	202,163	4,096,873	-	-
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(124,091,601)	(121,389,918)	(36,003,949)	(89,869,412)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	475,708,787	271,120,603	(153,454,500)	47,129,112
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(189,000)	-	(189,000)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	175,631,143	66,096,885
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	-	84	-	84
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง	920,000	920,000	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(296,077,263)	(243,061,946)	(197,564,158)	(162,574,599)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	-	(1,578,800)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,854,727	4,721,555	1,790,438	834,921
พืชเพื่อการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	(5,924,065)	(4,394,373)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,904,536)	(298,000)	(1,711,790)	(250,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(300,131,137)	(243,880,480)	(21,854,367)	(96,081,709)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น	375,000,000	66,000,000	480,000,000	166,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	110,000,000	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(124,466,666)	(60,400,000)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,444,803)	(2,928,601)	(97,294)	-
เงินปันผลจ่าย	(254,271,702)	(200,003,593)	(204,878,896)	(180,304,033)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(6,183,171)	(87,332,194)	275,023,810	(14,304,033)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	169,394,479	(60,092,071)	99,714,943	(63,256,630)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	178,193,457	238,285,528	21,348,235	84,604,865
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)	347,587,936	178,193,457	121,063,178	21,348,235

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระเงิน	29,801,756	11,740,918	11,282,019	8,281,721
สินทรัพย์สิทธิการใช้งานและหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น				
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	18,936,801	137,682	3,431,327	-
โอนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ไปเป็นอุปกรณ์	1,578,800	199,500	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย	1,853,819	733,991	803,836	733,991

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ล่าสูง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	จัดตั้งขึ้นใน	
			2565	2564
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ โดยตรง				
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจการทำสวนปาล์ม น้ำมันและผลิตน้ำมันปาล์มดิบ	ไทย	69.96	69.96
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผักและผลไม้แปรรูป และ เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง	ไทย	98.85	98.85
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)				
บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด	เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2565 ร้อยละ	2564 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
พันธ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด				
บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด	เจ้าของสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไทย	100	100
บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด	เจ้าของสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไทย	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
อาหารสากล จำกัด (มหาชน)				
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด	ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง	ไทย	100	100

สำหรับธุรกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งซึ่งดำเนินงานภายใต้ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) นั้น ได้หยุดการผลิตและเลิกจ้างพนักงานประจำ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการแบ่งพื้นที่ให้เช่าห้องเย็นเพื่อแช่สินค้า

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยมีระยะเวลาบัญชีและใช้ นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาไถจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาไถจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	5 - 20 และ 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 20 และ 30 ปี
ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	15 และ 30 ปี
เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวน	-	3 - 20 และ 30 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 - 15 และ 20 ปี
ยานพาหนะ	-	5 - 15 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 พืชเพื่อการให้ผลผลิตและค่าตัดจำหน่าย

พืชเพื่อการให้ผลผลิตแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการปลูกพืชเพื่อการให้ผลผลิตซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะให้ผลผลิต

ค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลผลิตคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของพืชเพื่อการให้ผลผลิตที่เหลืออยู่ (การให้ผลผลิตของต้นปาล์มโดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี)

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับพืชเพื่อการให้ผลผลิตที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเพื่อการผลิตได้แก่ ค่าซ่อมบำรุงและปลูกพืชเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทั้งจำนวน

4.8 ต้นทุนการกักขัง

ต้นทุนการกักขังของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกักขังอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกักขังประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกักขังนั้น

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

4.10 เกษตรกรรม

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นและต้นกล้าปาล์มสำหรับขาย และผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว

มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดที่อยู่บนต้น คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มสำหรับขาย คำนวณโดยอ้างอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลผลิตทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ

4.11 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.12 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	24 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อกារยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน พืชเพื่อการให้ผลผลิต หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.16 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงาน ครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

4.18 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.20 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.21 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

เกษตรกรรม

บริษัทย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ได้คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว น้ำหนักของผลปาล์มสดบนต้นและอัตราคิดลด เป็นต้น

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมศุลกากร ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของการประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมศุลกากรดังกล่าวแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงิน				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		เฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	1,533	1,705	ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญาขาย
ซื้อสินค้า	-	-	390	425	ราคาตลาดหักกำไรส่วนเพิ่มคงที่
เงินปันผลรับ	-	-	176	66	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับ	-	-	2	2	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการในการขายและบริหาร	-	-	40	42	เรียกเก็บตามจริง
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายสินค้า	244	231	-	-	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	6	9	5	8	ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาด และกำไรขั้นต้น
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย					
ซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและผลปาล์มสด	12	9	-	-	ราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินรับ	1	1	-	-	เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	32,733	26,121
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	35,907	68,252	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35,907	68,252	32,733	26,121
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)				
บริษัทย่อย	-	-	76,142	238,388
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	24,691	16,679	28	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24,691	16,679	76,170	238,388

ค่าบริการในการขายและบริหาร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯและบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน (ซึ่งสัญญาฉบับเดิมลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคิดค่าบริการตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสัญญาดังกล่าวหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงต่อสัญญาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 147 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 90 ล้านบาท และ 96 ล้านบาท ตามลำดับ)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	3,136	2,385	1,607	695
เงินฝากธนาคาร	344,452	175,808	119,456	20,653
รวม	347,588	178,193	121,063	21,348

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	35,907	65,047	150	128
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	3,205	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35,907	68,252	150	128
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
เชื่อกับลงวันที่ล่วงหน้า	21,053	26,045	21,053	26,045
ลูกหนี้เชื่อก่อน	7,724	7,668	7,724	7,668
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	909,961	1,234,012	763,297	1,091,619
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	245,587	241,343	218,338	205,761
3 - 6 เดือน	265	4,259	265	4,257
6 - 12 เดือน	1,107	2,625	1,075	2,610
มากกว่า 12 เดือน	3,947	3,356	3,947	3,356
รวม	1,189,644	1,519,308	1,015,699	1,341,316
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9,737)	(9,736)	(9,737)	(9,736)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,179,907	1,509,572	1,005,962	1,331,580
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,215,814	1,577,824	1,006,112	1,331,708
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,881	2,673
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,610	6,233	3,459	5,408
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	29,702	23,320
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,533	55	-	-
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	431	799	-	-
รวม	5,574	7,087	36,042	31,401
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(774)	(774)	(709)	(709)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	4,800	6,313	35,333	30,692
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,220,614	1,584,137	1,041,445	1,362,400

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 15 วัน ถึง 90 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	10,510	64,775	10,445	10,445
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1	-	1	-
ตัดจำหน่าย	-	(54,265)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>10,511</u>	<u>10,510</u>	<u>10,446</u>	<u>10,445</u>

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	685,027	646,298	(22,402)	(12,687)	662,625	633,611
งานระหว่างทำ	1,148,109	678,436	-	-	1,148,109	678,436
วัตถุดิบ	37,285	39,198	(2,560)	(4,553)	34,725	34,645
สินค้าระหว่างทาง	5,961	14,994	-	-	5,961	14,994
วัสดุสิ้นเปลือง						
ภาชนะบรรจุ						
และอะไหล่	174,921	146,556	(2,804)	(2,989)	172,117	143,567
รวม	<u>2,051,303</u>	<u>1,525,482</u>	<u>(27,766)</u>	<u>(20,229)</u>	<u>2,023,537</u>	<u>1,505,253</u>

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	209,495	193,943	-	-	209,495	193,943
งานระหว่างทำ	1,145,300	695,469	-	-	1,145,300	695,469
วัตถุดิบ	1,575	-	-	-	1,575	-
สินค้าระหว่างทาง	1,671	12,858	-	-	1,671	12,858
วัสดุสิ้นเปลือง						
ภาชนะบรรจุ						
และอะไหล่	62,647	46,538	-	-	62,647	46,538
รวม	<u>1,420,688</u>	<u>948,808</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,420,688</u>	<u>948,808</u>

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 7.5 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2564: บันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 6.6 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

10. สินทรัพย์ชีวภาพ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ต้นกล้าปาล์ม สำหรับขาย	ผลปาล์มสดที่อยู่ บนต้น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	29,185	66,435	95,620
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	14,343	554,523	568,866
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว	-	(448,272)	(448,272)
ลดลงเนื่องจากการขาย	(24,332)	(73,875)	(98,207)
ลดลงจากการตัดจำหน่าย	(5,734)	-	(5,734)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	13,462	98,811	112,273
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	20,959	711,834	732,793
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปลูก	17,884	-	17,884
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว	-	(619,334)	(619,334)
ลดลงเนื่องจากการขาย	(32,993)	(2,460)	(35,453)
ลดลงจากการตัดจำหน่าย	(4,637)	-	(4,637)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	14,675	188,851	203,526

ประมาณการและสมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าสุทธิ ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื้อผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานในอดีตของบริษัทย่อยหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งจากพื้นที่ปลูกในแต่ละแห่ง

น้ำหนักของผลปาล์มสดบนต้นประมาณการโดยอ้างอิงจากน้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงอายุของผลปาล์มสดซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการออกผลและข้อมูลจากการสุ่มตรวจนับ

ในปี 2565 อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 4 ซึ่งคำนวณตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (2564: ร้อยละ 3)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	ลดลง ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	ลดลง ร้อยละ 10
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว	19,485	(19,485)	15,804	(14,484)
น้ำหนักของผลปาล์มสด	19,485	(19,485)	15,804	(14,484)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	324,050	324,050	69.96	69.96	748,344	748,344	113,358	45,343
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	525,000	525,000	98.85	98.85	585,814	585,814	62,273	20,754
รวม					1,334,158	1,334,158	175,631	66,097

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเป็นจำนวน 1,496 ล้านบาท (2564: 1,474 ล้านบาท)

11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย สะสม		กำไรที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย ในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	30.04	30.04	463	411	100	89	49	19

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	571	628
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,194	1,138
หนี้สินหมุนเวียน	123	234
หนี้สินไม่หมุนเวียน	110	155

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
รายได้	2,438	2,179
กำไร	317	307
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	317	307

สรุปรายการกระแสเงินสด

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	429	89
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(53)	(31)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(309)	(65)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	67	(7)

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

			(หน่วย: พันบาท)					
			งบการเงินรวม					
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2565	2564	2565	2564	2565	2564
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท สยามเอลิท	ผลิตและจำหน่ายเมล็ด	ไทย	50	50	25,000	25,000	62,450	26,570
ปาล์ม จำกัด	พันธุ์ปาล์มน้ำมัน							
รวม					25,000	25,000	62,450	26,570

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด	35,880	3,573	-	-
รวม	<u>35,880</u>	<u>3,573</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	207,890	78,049
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	32,808	31,679
สินทรัพย์รวม	<u>240,698</u>	<u>109,728</u>
หนี้สินหมุนเวียน	(114,335)	(51,945)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,463)	(4,642)
หนี้สินรวม	<u>(115,798)</u>	<u>(56,587)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	124,900	53,141
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	<u>62,450</u>	<u>26,570</u>

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2565	2564
รายได้	254,924	74,796
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของผลผลิตทางการเกษตร	-	345
ต้นทุนขาย	(94,305)	(47,369)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(73,586)	(20,626)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15,274)	-
กำไรสำหรับปี	71,759	7,146
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	71,759	7,146
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้า	35,880	3,573

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม			
			ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
			2565	2564	2565	2564
			ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ยูเนี่ยน เพรช จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	30	30	40	40

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท	ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีราคาทุน - สุทธิ		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	บริษัท ยูเนี่ยน เพรช จำกัด	12,000	12,000	(12,000)	(12,000)	-	-	-

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนประมาณ 16.6 ล้านบาท (2564: 17.5 ล้านบาท) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวก ร้อยละ 1 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2583 ปัจจุบันบริษัทย่อยพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น BIBOR บวกร้อยละ 1 ต่อปี การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	17,480	18,400
รับชำระคืนเงินกู้	(920)	(920)
ยอดคงเหลือปลายปี	16,560	17,480

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	รวม	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	รวม
ราคาทุน	62,299	138,811	201,110	5,615	33,973	39,588
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(78,312)	(78,312)	-	(33,973)	(33,973)
ค่าเพื่อการซื้อขาย	(2,112)	(58,755)	(60,867)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	60,187	1,744	61,931	5,615	-	5,615

	(หน่วย: พันบาท)					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	รวม	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	รวม
ราคาทุน	62,299	138,811	201,110	5,615	33,973	39,588
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(78,032)	(78,032)	-	(33,973)	(33,973)
ค่าเพื่อการซื้อขาย	(3,303)	(58,755)	(62,058)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	58,996	2,024	61,020	5,615	-	5,615

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	61,020	61,506	5,615	5,615
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า	1,191	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(280)	(486)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	61,931	61,020	5,615	5,615

บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานให้เข้าของบริษัทฯ โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมมีจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท (2564: 28 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของบริษัทย่อยประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดิน และใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) สำหรับอาคาร เนื่องจากไม่เป็นอาคารที่ให้เข้าจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินและอาคารมีจำนวนประมาณ 146 ล้านบาท และ 51 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 134 ล้านบาท และ 51 ล้านบาท ตามลำดับ)

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และส่วนปรับปรุงที่ดิน	ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวนและระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	878,219	595	1,249,188	3,289,089	128,260	211,538	179,626	5,936,515
ซื้อเพิ่ม	873	5,067	15,764	74,135	3,222	494	106,233	205,788
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	1	31	-	-	34	66
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(3,472)	-	(4,315)	(28,827)	(495)	(3,489)	-	(40,598)
โอนเข้า(โอนออก)	3,611	(3,611)	30,625	108,785	43,052	-	(182,462)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	879,231	2,051	1,291,263	3,443,213	174,039	208,543	103,431	6,101,771
ซื้อเพิ่ม	-	64	10,035	53,802	5,900	9,087	236,667	315,555
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	5	19	1	-	137	162
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(1,270)	-	(14,657)	(24,151)	(3,934)	(11,896)	-	(55,908)
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	12,161	172,939	614	-	(185,714)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	877,961	2,115	1,298,807	3,645,822	176,620	205,734	154,521	6,361,580

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และส่วนปรับปรุงที่ดิน	ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวนและระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	848,499	2,262,283	112,700	176,750	-	3,400,232
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	52,555	161,128	8,533	10,112	-	232,328
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(3,849)	(22,970)	(499)	(2,766)	-	(30,084)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	897,205	2,400,441	120,734	184,096	-	3,602,476
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	50,590	161,248	9,100	9,049	-	229,987
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(12,952)	(24,141)	(3,811)	(11,896)	-	(52,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	934,843	2,537,548	126,023	181,249	-	3,779,663
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	21,210	-	-	61,947	152	37	-	83,346
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	5,319	-	-	-	-	-	-	5,319
ลดลงระหว่างปี	(2,860)	-	-	-	-	-	-	(2,860)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	23,669	-	-	61,947	152	37	-	85,805
ลดลงระหว่างปี	(15,515)	-	-	-	-	-	-	(15,515)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	8,154	-	-	61,947	152	37	-	70,290
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	855,562	2,051	394,058	980,825	53,153	24,410	105,482	2,413,490
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	869,807	2,115	363,964	1,046,327	50,445	24,448	156,636	2,511,627
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2564 (210.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								232,328
2565 (214.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								229,987

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์สวน และระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	25,836	440,358	1,586,555	43,782	47,387	122,195	2,266,113
ซื้อเพิ่ม	-	3,938	35,200	2,129	340	87,467	129,074
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(9,149)	(444)	-	-	(9,593)
โอนเข้า(โอนออก)	-	17,160	50,572	42,885	-	(110,617)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	25,836	461,456	1,663,178	88,352	47,727	99,045	2,385,594
ซื้อเพิ่ม	-	1,052	30,181	2,172	-	167,159	200,564
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(6,431)	(2,204)	(7,039)	-	(15,674)
โอนเข้า(โอนออก)	-	10,950	131,531	480	-	(142,961)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	25,836	473,458	1,818,459	88,800	40,688	123,243	2,570,484

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ส่วน และระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	285,269	1,057,941	39,316	36,453	-	1,418,979
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,630	86,532	4,961	3,593	-	110,716
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(6,934)	(444)	-	-	(7,378)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	300,899	1,137,539	43,833	40,046	-	1,522,317
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	17,321	91,882	6,221	3,218	-	118,642
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(6,422)	(2,081)	(7,039)	-	(15,542)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	318,220	1,222,999	47,973	36,225	-	1,625,417
ค่าเพื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	30	-	-	-	30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	30	-	-	-	30
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	25,836	160,557	525,609	44,519	7,681	99,045	863,247
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	25,836	155,238	595,430	40,827	4,463	123,243	945,037
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2564 (98.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							110,716
2565 (105.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							118,642

ในระหว่างปี 2565 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 0.1 ล้านบาท (2564: 0.1 ล้านบาท) ต้นทุนการกู้ยืมนี้เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่บริษัทย่อยได้นำมาใช้ในโครงการนี้ โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ดังกล่าวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.71 ถึงร้อยละ 1.78 ต่อปี (2564: อัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.85 ถึงร้อยละ 1.03 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 2,622 ล้านบาท (2564: 2,343 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทฯมีจำนวนประมาณ 930 ล้านบาท (2564: 909 ล้านบาท)

17. พืชเพื่อการให้ผลผลิต

	งบการเงินรวม			(หน่วย: พันบาท)
	พืชเพื่อการให้ผลผลิตที่พร้อมเก็บเกี่ยว	พืชเพื่อการให้ผลผลิตที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว	รวม	งบการเงิน
				เฉพาะกิจการ
				พืชเพื่อการให้ผลผลิตที่พร้อมเก็บเกี่ยว
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	625,417	10,246	635,663	294
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	-	4,394	4,394	-
ตัดจำหน่าย	(8,201)	-	(8,201)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	617,216	14,640	631,856	294
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	-	5,924	5,924	-
ตัดจำหน่าย	(6,923)	-	(6,923)	-
โอนเข้า(ออก)	5,050	(5,050)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	615,343	15,514	630,857	294
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	416,501	-	416,501	128
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	11,041	-	11,041	12
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(8,084)	-	(8,084)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	419,458	-	419,458	140
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	10,422	-	10,422	12
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(4,067)	-	(4,067)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	425,813	-	425,813	152
ค่าเผื่อการด้อยค่า				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,792	-	35,792	-
ลดลงระหว่างปี	(2,841)	-	(2,841)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	32,951	-	32,951	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	161,966	14,640	176,606	154
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	156,579	15,514	172,093	142
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)				
2564			11,041	12
2565			10,422	12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีพื้นที่ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่บริษัทย่อยดังกล่าวมี โฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จำนวนประมาณ 13,478 ไร่ ส่วนที่เหลือบริษัทย่อยได้รับโอนการครอบครองมาและกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย

หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้บริษัทย่อยของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทย่อยให้บริษัทย่อยเข้าใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษัทย่อยของบริษัทย่อยได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 6,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จริง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 บริษัทย่อยของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่แปลงดังกล่าวซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยต้องชำระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบำรุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวงเมื่อเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน

18. ค่าความนิยม

บริษัทฯ เป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	รวม
ค่าความนิยม	84,585	111,791	196,376

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี สำหรับบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
	<u>2565</u>
อัตราดอกเบี้ยระยะยาว	2
อัตราคิดลดก่อนภาษี	11

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากผลประกอบการในอดีตรวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของตลาดในอุตสาหกรรม และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับบริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 1 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ราคาทุน	71,220	69,316	33,860	32,148
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(64,599)	(62,709)	(27,701)	(26,582)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(393)	(393)	(393)	(393)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	6,228	6,214	5,766	5,173

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,214	7,541	5,173	5,994
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน	1,904	298	1,712	250
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,890)	(1,625)	(1,119)	(1,071)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	6,228	6,214	5,766	5,173

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 58 ล้านบาท (2564: 50 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 21 ล้านบาท 2564: 21 ล้านบาท)

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1.70 - 1.90	0.85 - 1.10	901,000	526,000	711,000	231,000
รวม			901,000	526,000	711,000	231,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	526,000	460,000	231,000	65,000
กู้เพิ่ม	6,653,000	1,576,000	5,623,000	966,000
จ่ายคืนเงินกู้	(6,278,000)	(1,510,000)	(5,143,000)	(800,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	901,000	526,000	711,000	231,000

วงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษัทเป็นวงเงินกู้ยืมที่ปราศจากภาระค้ำประกัน

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28	179	76,025	238,265
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	296,939	287,041	187,129	202,323
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24,663	16,500	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	89,528	116,460	66,616	82,633
เงินทอนรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	145	123
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร	29,802	11,741	11,282	8,282
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	174,846	177,849	105,533	111,628
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	615,806	609,770	446,730	643,254

22. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม	
			2565	2564
บริษัทย่อย				
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)				
1	2.50	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2566	-	82,800
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)				
1	3 เดือน BIBOR + 1.5	ชำระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือนกรกฎาคม 2564 รวมผ่อนชำระ 12 งวด	25,000	50,000
2	3 เดือน BIBOR + 1.5	ชำระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม 2565 รวมผ่อนชำระ 12 งวด	33,333	50,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว			58,333	182,800
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(31,667)	(87,067)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			26,666	95,733

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	182,800	133,200
กู้เพิ่ม	-	110,000
จ่ายคืนเงินกู้	(124,467)	(60,400)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>58,333</u>	<u>182,800</u>

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) เป็นเงินกู้ยืมที่ปราศจากภาระค้ำประกัน โดยในเดือนเมษายน 2565 บริษัทขอยกดังกล่าวชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวนก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) วงที่ 1 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาเงินกู้ร่วมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กับธนาคาร ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขอยกซึ่งระบุว่าบริษัทขอยกเป็นผู้เบิกถอนเงินกู้ยืมดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในภาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นลำดับแรก เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ปราศจากภาระค้ำประกันภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ และบริษัทขอยกจะไม่นำสินทรัพย์ไปก่อภาระผูกพัน (Negative Pledge) ส่วนเงินกู้วงเงินที่ 2 เป็นเงินกู้ยืมที่ปราศจากภาระค้ำประกัน

ภายใต้สัญญาเงินกู้แต่ละบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

23. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน และยานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา 3 ปี 5 ปี และ 30 ปี สัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทห้ามมิให้นำสินทรัพย์อ้างอิงไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ที่ดิน	เครื่องจักร		รวม	ยานพาหนะ	รวม
		และอุปกรณ์	ยานพาหนะ			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	36,396	2,825	-	39,221	-	-
เพิ่มขึ้น	138	-	-	138	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,552)	(2,825)	-	(4,377)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	34,982	-	-	34,982	-	-
เพิ่มขึ้น	520	14,985	3,431	18,936	3,431	3,431
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,576)	(2,461)	(196)	(4,233)	(196)	(196)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	33,926	12,524	3,235	49,685	3,235	3,235

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์จำนวน 4,294 ไร่ ซึ่งมีกำหนดเวลา 30 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 กรกฎาคม 2587 ซึ่งสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้นำไปทำสัญญาผูกพันกับวงเงินกู้ยืม 30 ล้านบาท และบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	89,809	73,611	5,045	-
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(30,325)	(30,619)	(1,711)	-
รวม	59,484	42,992	3,334	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,535)	(345)	(480)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	54,949	42,647	2,854	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	42,992	45,783	-	-
เพิ่มขึ้น	18,936	138	3,431	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	541	52	138	-
จ่ายค่าเช่า	(2,985)	(2,981)	(235)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	59,484	42,992	3,334	-

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 38.2 ภายใต้วหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,233	4,377	196	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	541	52	138	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	20,360	26,020	360	1,533
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ง				
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	451	536	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่า				
ผันแปรที่ไม่อิงดัชนีหรืออัตรา	7,344	5,801	-	-

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 31.1 ล้านบาท (2564: 35.3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท 2564: 1.5 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งยังไม่เริ่มมีผลได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 35.2

24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2565			2564		
	ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจากงานตาม กฎหมายแรงงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม	ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจากงานตาม กฎหมายแรงงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	198,966	2,486	201,452	189,370	2,486	191,856
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,352	182	14,534	14,058	224	14,282
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,860	47	3,907	3,055	30	3,085
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน	-	-	-	-	49	49
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	-	162	162
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(7,964)	-	(7,964)	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน	(3,017)	-	(3,017)	2,619	-	2,619
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	3,082	-	3,082	1,150	-	1,150
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(15,892)	(740)	(16,632)	(11,286)	(465)	(11,751)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	193,387	1,975	195,362	198,966	2,486	201,452

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	พนักงานหลัง			พนักงานหลัง		
	ผลประโยชน์	ผลประโยชน์		ผลประโยชน์	ผลประโยชน์	
	ออกจางานตาม	ออกจางานตาม		ออกจางานตาม	ออกจางานตาม	
	กฎหมายแรงงาน	กฎหมายแรงงาน		กฎหมายแรงงาน	กฎหมายแรงงาน	
	ระยะยาวอื่น	ระยะยาวอื่น	รวม	ระยะยาวอื่น	ระยะยาวอื่น	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	100,822	2,486	103,308	94,055	2,486	96,541
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	7,110	182	7,292	6,949	224	7,173
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,916	47	1,963	1,368	30	1,398
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน	-	-	-	-	49	49
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	-	162	162
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน	-	-	-	2,619	-	2,619
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	1,150	-	1,150
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,933)	(740)	(10,673)	(5,319)	(465)	(5,784)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	99,915	1,975	101,890	100,822	2,486	103,308

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยสมัครใจตามโครงการเกษียณอายุที่กำหนด ซึ่งบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างสำหรับพนักงาน และบริษัทย่อยบันทึกเงินชดเชยเพิ่มเติมที่ให้แก่พนักงานตามโครงการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างตามโครงการเกษียณอายุที่กำหนดจำนวน 0.3 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2564: จำนวน 1.1 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 18.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 9.7 ล้านบาท) (2564: จำนวน 15.8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 10.4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 7 - 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ปี) (2564: 7 - 15 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.10, 2.22, 2.29 และ 1.90	1.10, 1.84 และ 1.90	1.90	1.90
อัตรากำไรขึ้นเงินเดือน	2.0, 4.0 และ 5.0	2.0, 4.0 และ 5.0	5.0	5.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(6.74)	7.73	(2.84)	3.62
อัตรากำไรขึ้นเงินเดือน	7.45	(6.67)	3.37	(2.82)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตรากดลด	(6.98)	6.95	(3.18)	3.34
อัตรากำไรขั้นต้นเงินเดือน	8.12	(7.95)	3.24	(3.00)

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯอยู่ในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

26. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ประเภทของสินค้า				
ขายสินค้า	11,492,742	9,521,289	8,744,457	7,390,597
รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้า	-	-	53,038	57,876
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า - รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	11,492,742	9,521,289	8,797,495	7,448,473

27. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	14,431	11,376	9,609	2,908
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	541	52	138	-
รวม	14,972	11,428	9,747	2,908

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	7,243,297	6,751,699	7,728,407	6,164,273
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(508,402)	(103,581)	(465,383)	(24,820)
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	735,448	729,617	306,337	325,052
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	248,020	249,860	119,970	111,800
ค่าส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า	74,029	80,916	58,439	62,064
ค่าเช่าและบริการจ่าย	32,666	42,660	9,302	9,447
ค่าขนส่ง	162,129	163,961	123,199	122,989
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	81,723	66,828	40,658	28,212

29. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	128,633	101,841	22,477	75,019
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	631	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,464)	33,788	264	(555)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	125,800	135,629	22,741	74,464

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,580	(754)	-	(754)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,580	(754)	-	(754)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	660,023	783,758	288,507	434,260
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 0, 15 และ 20	ร้อยละ 0, 15 และ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	131,816	156,564	57,701	86,852
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	631	-	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน	-	(133)	-	-
การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,400	9,175	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 30)	(857)	(23,935)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(7,176)	(715)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,872	2,176	450	891
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(6,500)	(7,424)	(35,398)	(13,279)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	365	-	-	-
อื่น ๆ	249	(79)	(12)	-
รวม	(9,047)	(29,977)	(34,960)	(12,388)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	125,800	135,629	22,741	74,464

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,089	2,089	2,089	2,089
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	4,738	2,863	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	2,400	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	8,306	12,047	85	85
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	39,030	40,247	20,335	20,619
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์				
ทางการเงิน	-	50	-	-
สัญญาเช่า	1,938	1,602	21	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อสินค้าคงเหลือ				
จากบริษัทย่อย	-	3,438	-	-
รวม	56,101	64,736	22,530	22,793
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ				
สินทรัพย์ชีวภาพ	38,069	48,266	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อสินค้า				
คงเหลือจากบริษัทย่อย	22	-	-	-
การรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน	144	488	-	-
รวม	38,235	48,754	-	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	17,866	15,982	22,530	22,793

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้างต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	40,707	47,734	22,530	22,793
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(22,841)	(31,752)	-	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	17,866	15,982	22,530	22,793

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยของบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 129 ล้านบาท (2564: 128 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยดังกล่าวมีจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570

30. การส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ

<u>บัตรส่งเสริมเลขที่</u>	<u>สำหรับกิจการ</u>	<u>สิทธิประโยชน์หลัก</u>
63-0430-1-00-1-0	การผลิตเนยเทียม	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลาหกปีนับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (วันที่ 16 กรกฎาคม 2565)

บริษัทย่อย - บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

<u>บัตรส่งเสริมเลขที่</u>	<u>สำหรับกิจการ</u>	<u>สิทธิประโยชน์หลัก</u>
1043(2)/2548	การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลาแปดปีนับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (วันที่ 21 สิงหาคม 2558)
65-0092-1-00-1-0	การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปีนับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 27 กันยายน 2565)

31. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	432,425	558,631	265,766	359,796
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	820,000	820,000	820,000	820,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.53	0.68	0.32	0.44

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ส่วนงานผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ซึ่งรวมการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้จากส่วนงานผลิตน้ำมันปาล์ม
- (2) ส่วนงานผลิตและจำหน่ายฝักและผลไม้แปรรูป

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานผลิตและจำหน่าย						รายการตัดบัญชี		งบการเงินรวม	
	น้ำมันปาล์ม		ผักและผลไม้แปรรูป		รวม		ระหว่างกัน			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขายให้ลูกค้า										
ภายนอก	9,060	7,336	2,433	2,185	11,493	9,521	-	-	11,493	9,521
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,533	1,705	-	-	-	1,705	(1,533)	(1,705)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(13)	(9)	(2)	(4)	(15)	(13)	-	-	(15)	(13)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(163)	(155)	(86)	(97)	(249)	(252)	2	2	(247)	(250)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(93)	(119)	(29)	(19)	(122)	(138)	(3)	3	(125)	(135)
กำไรของส่วนงาน	721	1,110	433	366	1,154	1,476	17	(11)	1,171	1,465

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากการขายรวม (2564: ร้อยละ 83) และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายรวม (2564: ร้อยละ 17)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดและของบริษัทย่อยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 14.3 ล้านบาท (2564: 13.1 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทฯจำนวน 7.1 ล้านบาท (2564: 6.9 ล้านบาท)

34. เงินปันผลจ่าย

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทที่มีเงินปันผลจ่ายดังนี้

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
บริษัทฯ			
สำหรับปี 2565			
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 8 เมษายน 2565	205.00	0.25
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		<u>205.00</u>	<u>0.25</u>
สำหรับปี 2564			
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2564	180.40	0.22
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		<u>180.40</u>	<u>0.22</u>
บริษัทย่อย			
สำหรับปี 2565			
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) วันที่ 8 เมษายน 2565	162.00	0.50
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		<u>162.00</u>	<u>0.50</u>
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 เมษายน 2565	21.00	0.40
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565	42.00	0.80
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		<u>63.00</u>	<u>1.20</u>
สำหรับปี 2564			
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 เมษายน 2564	65.00	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		<u>65.00</u>	<u>0.20</u>
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 เมษายน 2564	21.00	0.40
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		<u>21.00</u>	<u>0.40</u>

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเป็นจำนวนเงินประมาณ 44.4 ล้านบาท และ 4.8 ล้านยูโร หรือประมาณ 178.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 222.7 ล้านบาท (2564: 112.6 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทฯจำนวนเงินประมาณ 9.9 ล้านบาท และ 4.8 ล้านยูโร หรือประมาณ 178.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 188.2 ล้านบาท (2564: 56.6 ล้านบาท)

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภายใน 1 ปี	7.7	15.2	4.2	4.0
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2.2	0.2	2.2	0.2
รวม	9.9	15.4	6.4	4.2

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

ในปี 2563 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่เริ่มซื้อขายกระแสไฟฟ้า โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างติดตั้ง และถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และคิดอัตราไฟฟ้าตามอัตราที่กำหนดในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีสิทธิในการซื้อระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวในปีที่ 7 เป็นต้นไป ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาหรือเมื่อบริษัทย่อยปฏิบัติตามสัญญาจนครบ 15 ปี บริษัทย่อยมีสิทธิในการซื้อด้วยมูลค่า 1 บาท และกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจะโอนมาเป็นของบริษัทย่อยโดยทันที

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยมีค่าไฟฟ้าจ่ายให้บริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท (2564: 4.9 ล้านบาท)

35.4 การค้าประกัน

นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 35.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 12.3 ล้านบาท (2564: 14.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้าประกันเพื่อค้าประกัน การใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ เฉพาะของบริษัทฯ: เพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 4.3 ล้านบาท (2564: 7.2 ล้านบาท)

35.5 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2563 บริษัทฯได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมศุลกากร ให้ชำระอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 189.5 ล้านบาท สำหรับการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีที่บริษัทฯใช้สิทธิพิเศษการยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯได้ยื่นคำอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรดังกล่าวกับส่วนอุทธรณ์พิทักษ์อัตราศุลกากร และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กองตรวจสอบอากรได้ตรวจรับคำขออุทเลาการเสียอากร โดยการขอประกันตนเองตามคำขออุทเลาการเสียอากรลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กรมศุลกากรได้อนุมัติให้อุทเลาการเสียภาษีอากรดังกล่าวไปจนถึงระยะเวลาที่ใบขนสินค้ามีอายุครบ 9 ปีนับแต่วันนำเข้าหรือจนถึงวันที่มีผลการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้นอยู่กัระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขออุทเลาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันต่อกรมสรรพากรในเรื่องการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นจำนวนประมาณ 23.9 ล้านบาท

คำวินิจฉัยของเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศุลกากร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าความเป็นไปได้ที่เรื่องดังกล่าวจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน

35.6 สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- (1) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบ ทบทวนแนวทางปฏิบัติและการเจรจาเพื่อนำที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดิน เนื่องจากบริษัทย่อยมีที่ดินอยู่ในเขตป่าจำแนกเนื้อที่ประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร่ ที่ดินดังกล่าวคิดเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ปลูก ปาล์มทั้งหมดของบริษัทย่อยในปัจจุบัน โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่และถือครองที่ดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 30

ส่วนที่ดินในเขตป่าจำแนก เป็นที่ดินที่บริษัทย่อยไม่มีเอกสารสิทธิ และได้มีผู้บุกรุกยึดครองไปตั้งแต่ ปี 2550 ปัจจุบันบริษัทย่อยมีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยได้ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุน สวนป่าลมน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวจำนวน 2.4 ล้านบาทแล้วในงบการเงินปี 2564

- (2) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้แปลง ที่ดินหมายเลขที่ 602 เนื้อที่ประมาณ 683 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิ ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันปิดประกาศ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

ในระหว่างปี 2563 และ 2564 บริษัทย่อยได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแสดงและรักษาสิทธิในที่ดิน ดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติม แก่คำคัดค้านคำให้การของบริษัทย่อย ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง เห็นพ้องกับศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยยื่นคำฟ้องเมื่อล่วงพ้น กำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว คดีนี้จึงถือเป็นที่สุด

อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชี คงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวแล้วในงบการเงินปี 2565

- (3) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้แปลงที่ดินหมายเลขที่ 603 เนื้อที่ประมาณ 3,617 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลกระเปาะน้อย อำเภอเมือง และตำบลห้วยขุม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น ภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันปิดประกาศ คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัทย่อยในฐานะผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวได้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว

ในระหว่างปี 2563 และ 2564 บริษัทย่อยได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแสดงและรักษาสิทธิในที่ดินดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การของบริษัทย่อย และในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเห็นพ้องกับศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องกรณีขอให้เพิกถอนประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากบริษัทย่อยยื่นคำฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว แต่ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องกรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เป้าหมายปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สำหรับราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวจำนวน 13 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2564

- (4) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้แปลงที่ดินหมายเลขที่ 604 เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพนม และตำบลพรเตี๋ย อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น ภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันปิดประกาศ

ในระหว่างปี 2564 บริษัทย่อยได้ดำเนินการเพื่อแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก. กระบี่)

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยได้รับหนังสือจากส.ป.ก. กระบี่ แจ้งผลการพิจารณาหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินว่าคำร้องของบริษัทย่อยนั้นฟังไม่ขึ้น บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือโต้แย้งสิทธิในที่ดินดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ส.ป.ก. กระบี่ ได้มีหนังสือแจ้งว่าคำวินิจฉัยของส.ป.ก. ถือเป็นที่สุด หากบริษัทย่อยไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว บริษัทย่อยสามารถทำคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง ภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สำหรับราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวจำนวน 27 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2561 และตัดจำหน่ายมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์จำนวน 2 ล้านบาทในงบการเงินปี 2565

35.7 คดีฟ้องร้อง

- (1) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งเป็นคดีอาญาความผิดฐานบุกรุกที่ดิน โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวหา และบริษัทย่อยเป็นผู้ต้องหา พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นและให้ดำเนินคดีกับบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อยเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรกับพนักงานสอบสวน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลว่าบริษัทย่อยได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นเนื้อที่ 3,978-2-24 ไร่ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยได้ยื่นฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 9,108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยขอให้ศาลสั่งให้บริษัทย่อยออกจากที่ดินดังกล่าว

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศาลจังหวัดกระบี่ได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทย่อย คดีอยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์จากอัยการจังหวัดกระบี่

- (2) บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากกลุ่มชาวบ้านที่อ้างว่าเป็นเกษตรกรซึ่งยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางให้พิจารณาสั่งให้กรมที่ดินยกเลิกโฉนดที่ดินของบริษัทย่อยจำนวน 13 แปลง เนื้อที่ประมาณ 82 ไร่ และ น.ส.3 ก จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ประมาณ 325 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอ้างว่าเจ้าพนักงานที่ดินออกเอกสารโดยไม่ชอบ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการเพิกถอนหรือแก้ไข โฉนดที่ดินและน.ส.3 ก ดังกล่าวของบริษัทย่อยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้อธิบดีกรมป่าไม้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้บริษัทย่อยออกจากที่ดินพิพาทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทย่อยสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาได้ด้วยหลักฐานที่มีอยู่

- (3) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกโฉนดที่ดิน ตำบลบางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ไร่ ซึ่งออกตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเมื่อปี 2549 โดยอาศัยหลักฐานน.ส.3 ก ตำบล อำเภอและจังหวัดเดียวกัน ที่ออกตามโครงการเดินสำรวจออกน.ส.3 ก เมื่อปี 2524 เป็นโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว และได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยต้องสูญเสียที่ดินแปลงดังกล่าว มูลค่าสินทรัพย์สำหรับราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท

36. เงินชดเชยจากการประกันภัย

ในเดือนกันยายน 2565 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยจากประกันธุรกิจหยุดชะงักจากเหตุไฟไหม้โรงงานของบริษัทย่อยที่จังหวัดกระบี่เมื่อปี 2563 ครบถ้วนแล้ว

37. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	14,675	188,851	203,526
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	197	197

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	13	99	112
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	185	185

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,496	-	-	1,496
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	30	30

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,474	-	-	1,474
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	28	28

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

38. เครื่องมือทางการเงิน

38.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	784	-	784	-
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	784	-	784	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	634	-	385
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	634	-	385

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 เดือน

38.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าในต่างประเทศมักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการจ่ายล่วงหน้าบางส่วน หรือการประกันสินเชื่อแบบอื่น ๆ จากธนาคาร

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า รวมถึงการมีหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) และการค้าประกันสินเชื่อแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการถือครองสินทรัพย์ค้ำประกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลา และข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะดำเนินการติดตามทวงถามการชำระเงินของลูกค้าตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ซึ่งฝ่ายจัดการจะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีหากลูกหนี้หนี้ค้างชำระเกินกำหนดเป็นเวลานานและกลุ่มบริษัทไม่สามารถติดตามทวงถามกับลูกหนี้รายดังกล่าวได้

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อเครื่องจักรและการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหกเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565 (ล้าน)	2564 (ล้าน)	2565 (ล้าน)	2564 (ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.2	3.1	0.1	0.1	34.5624	33.4199
ยูโร	0.1	0.1	-	-	36.4494	37.5083

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้าน)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้าน)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.50	0.50	36.20 - 36.51	มีนาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้าน)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้าน)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.45	0.45	34.01 - 34.09	พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.53	0.08	32.90 - 33.55	มีนาคม - มิถุนายน 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.18	0.18	32.54	มีนาคม 2565
ยูโร	0.85	0.85	38.35 - 38.85	มีนาคม - พฤษภาคม 2565

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการบริหารสัดส่วนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามอัตรา ตลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	332	16	348	0.05 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,221	1,221	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	1	-	-	-	-	1	1.80
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	-	17	-	17	BIBOR + 1
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>349</u>	<u>1,237</u>	<u>1,587</u>	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	901	-	-	-	-	901	0.70 - 1.90
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	616	616	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	58	-	58	3 เดือน BIBOR + 1.5
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4	15	40	-	-	59	1.41, 1.82, 4.25 และ 4.50
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	5	5	-
	<u>905</u>	<u>15</u>	<u>40</u>	<u>58</u>	<u>621</u>	<u>1,639</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามอัตรา ตลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	171	7	178	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,584	1,584	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	1	1	-	-	-	2	1.80
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	-	17	-	17	THBFIX + 1
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>188</u>	<u>1,591</u>	<u>1,781</u>	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	526	-	-	-	-	526	0.85 - 1.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	610	610	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	50	33	-	100	-	183	2.50 และ 3 เดือน BIBOR + 1.5
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	3	40	-	-	43	4.80
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	7	7	-
	<u>576</u>	<u>36</u>	<u>40</u>	<u>100</u>	<u>617</u>	<u>1,369</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
		อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง				
		อัตราดอกเบี้ยคงที่	ตามอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม	อัตราดอกเบี้ย
		ภายใน 1 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย		(ร้อยละต่อปี)
		1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
	-	-	110	11	121	0.05 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น						
	-	-	-	1,041	1,041	-
	-	-	110	1,052	1,162	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร						
	711	-	-	-	711	1.70 - 1.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
	-	-	-	447	447	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า						
	-	3	-	-	3	1.41 และ 1.82
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น						
	-	-	-	2	2	-
	711	3	-	449	1,163	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
		อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง				
		อัตราดอกเบี้ยคงที่	ตามอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม	อัตราดอกเบี้ย
		ภายใน 1 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย		(ร้อยละต่อปี)
		1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
	-	-	17	4	21	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น						
	-	-	-	1,362	1,362	-
	-	-	17	1,366	1,383	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร						
	231	-	-	-	231	1.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
	-	-	-	643	643	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น						
	-	-	-	3	3	-
	231	-	-	646	877	

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1 โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่จะส่งผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทด้วยจำนวนเงินที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบ ความผันผวนของราคาขึ้นอยู่กับสภาวะขาดแคลน หรือล้นตลาดของปริมาณผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบ กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของราคาผลปาล์มสด และน้ำมันปาล์มดิบ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำนวนเงินสดที่มีอยู่อย่างเพียงพอแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงและสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ฝากเงินสดไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ อีกทั้งกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	751,120	150,249	-	-	901,369
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	615,806	-	-	615,806
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	32,950	27,034	-	59,984
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,540	24,046	58,223	89,809
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	4,731	-	-	4,731
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	751,120	811,276	51,080	58,223	1,671,699

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	376,064	150,034	-	-	526,098
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	609,770	-	-	609,770
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	90,220	97,270	-	187,490
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,358	10,318	60,935	73,611
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	7,001	-	-	7,001
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	376,064	859,383	107,588	60,935	1,403,970
ตราสารอนุพันธ์					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ					
กระแสเงินสดจ่าย	-	634	-	-	634
รวมตราสารอนุพันธ์	-	634	-	-	634

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	711,058	-	-	-	711,058
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	446,730	-	-	446,730
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,056	3,989	-	5,045
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	1,624	-	-	1,624
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	711,058	449,410	3,989	-	1,164,457

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	231,058	-	-	-	231,058
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	643,254	-	-	643,254
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	3,149	-	-	3,149
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	231,058	646,403	-	-	877,461
ตราสารอนุพันธ์					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ					
กระแสเงินสดจ่าย	-	385	-	-	385
รวมตราสารอนุพันธ์	-	385	-	-	385

38.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

39. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.39:1 (2564: 0.36:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.36:1 (2564: 0.29:1)

40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่	ตามที่	ตามที่	ตามที่
	จัดประเภทใหม่	เคยรายงานไว้	จัดประเภทใหม่	เคยรายงานไว้
รายได้อื่น	130,631	105,709	48,189	48,189
ต้นทุนขาย	8,081,502	8,056,580	6,658,368	6,658,368
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	220,835	219,290	124,379	122,834
ต้นทุนทางการเงิน	11,428	12,973	2,908	4,453

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 155.8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 145.8 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป

42. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566